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Fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins úr borgarráði um grjóthrúgur við Eiðisgranda – 

Umsögn umhverfis- og skipulagssviðs 

 

 

Vísað er í fund skipulags- og samgönguráðs 1. júlí s.l. þar sem óskað var umsagnar UST um 

fyrirspurn fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í borgarráði um „grjóthrúgur“ við Eiðisgranda.  

 

Umsögn: 

Markmið með frágangi með stígum við Eiðisgranda kemur fram í deiliskipulagi og er í stuttu 

máli að breyta svæðunum yfir í náttúrulegt yfirbragð með strandgróðri. 
 

https://lukrskjol.reykjavik.is/skipulagssja/upplysingar/DSK_PDF/Eidsgrandi_Ananaust_stran

dgardur_16_03_2017.pdf 

 

 
Manirnar eru ekki grjóthrúgur heldur er þetta uppgröftur úr stígnum og lag af möl yfir. Það 

var verið að vinna verkið í kappi við veturinn og vannst ekki tími til að huga nægilega vel að 

frágangi. Ákvörðun um mölina var ekki mikið ígrunduð og manirnar höfðu ekki verið 

hannaðar heldur unnar beint í landið.  Manirnar urðu óþarflega háar og sérstaklega ein mönin 

sem er of há og of brött og lokar sýn úr Rekagranda.   

Það stóð alltaf til að græða upp manirnar með gróðri sem ekki væri hægt að hefja fyrr en að 

vori. 

 

Nú hefur verið tekin ákvörðun um að laga manirnar, lækka þær og laga betur að landinu.  

Síðan verður sáð og gróðursettur strandgróður í svæðið. 

 

 

 

        Þórólfur Jónsson 

        deildarstjóri náttúru og garða  
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